
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๒๐  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพุธที ่ ๒๒  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชมุใหญ่วุฒิสภา  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๖  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และ
ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา   
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายเทวัญ  
ลิปตพัลลภ)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเสรีรวมไทย  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคญั  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสาคร  เกี่ยวข้อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดกระบี่  พรรคประชาธิปัตย์  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย   
(นายนิพนธ์  บุญญามณี)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายเชิงชาย  ชาลีรินทร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดชัยภูมิ  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การคัดค้านการก าหนดพื้นที่เป็นเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าบึงละหาน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามได้ขอถอนกระทู้ถามดังกล่าว  ซึ่งกระท าได้ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๑๕๓ 

(ส าเนา) 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนริศ  ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  โครงการป่าในเมือง  “สวนป่าประชารัฐ”  
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  
เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายบุญแก้ว  สมวงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยโสธร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอขยายถนนเป็น  ๔  ช่องจราจร  บนถนนสาย  ๒๐๘๓  
ระหว่าง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  และอ าเภอราษีไศล  
อ าเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้  นายชวน  หลีกภัย  ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรได้ด าเนินการประชุมต่อ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๔.๑๕ – ๑๕.๑๐  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม  และได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
หรือ  PM  ๒.๕  ที่เกิดจากการเผาอ้อยและเผาพืชตามไร่นา  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๓   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  พิจารณาทบทวนการยกเลิก 
การท า  EIA  ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

กระทู้ล าดับที่  ๑ - ๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  เป็นผู้ตอบ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายไกลก้อง  ไวทยการ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการในการท าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีระดับสูง  ที่เรียกว่า  Chief  Technology  Officer - CTO  
หรือ  Chief  Information  Officer - CIO  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพุธที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๗๐ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดสุพรรณบุรี  พรรคชาติไทยพัฒนา  เรื่อง  การก าจัดผักตบชวา 
อย่างยั่งยืนในแม่น้ า   คู  คลอง  ของจังหวัดสุพรรณบุรี   ถาม  นายกรัฐมนตรี   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายทรงศักดิ์  ทองศรี)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดสุพรรณบุรี  พรรคชาติไทยพัฒนา  เรื่อง  การวางแผนช่วยเหลือชาวนา
ที่ขาดแคลนน้ าปลูกข้าวในอีก  ๒  เดือนข้างหน้า  ส าหรับพื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ดบางยี่หน  
จังหวัดสุพรรณบุรี  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพุธที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๗๐   

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้
ที่ประชุมรับทราบ  ประกาศสภาผู้แทนราษฎร  ลงวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓  เรื่อง  
ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง  คือ  นายจักพันธ์  ปิยพรไพบูลย์  ผู้สมัครสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  ล าดับที่  ๒๖  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แทน  นายกรณ์  จาติกวณิช  ประกอบกับ  นายดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง  
ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับที่  ๒๕  ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์   
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ที่ประชุมรับทราบ  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวน า  นายจักพันธ์  
ปิยพรไพบูลย์   ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่   ตามมาตรา  ๑๑๕  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ดังนั้น  ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จ านวน  ๔๙๘  คน 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตตดิ่วน
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง  (PM  ๒.๕)  เพื่อขอให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๑)  และข้อ  ๖๐  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ญัตติด่วนตามที่ที่ประชุมมีมติ  ตามล าดับ  คือ 

๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบอยา่งรุนแรง
ต่อประชาชน  ซึ่ง  นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชี 
รายชื่อ  พรรคพลังประชารัฐ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)   

๒. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นพิษ  (PM  ๒.๕)  ในประเทศไทย 
อย่างยั่งยืน  ซึ่ง  นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  
พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๓. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อพิจารณาแก้ปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นพิษต่อสุขภาพของประชาชน  (PM  ๒.๕)  ซึ่ง  
นายเรวัต  วิศรุตเวช  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเสรีรวมไทย   
เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๔. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการจัดตั้งองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อวิเคราะห์ออกแบบอย่างยั่งยืน
เพื่อรับมือและป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ   (PM  ๒.๕)  ซึ่ง  นางสาวสรัสนันท์   
อรรณนพพร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดขอนแก่น  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)  
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๕. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ  PM  ๒.๕  
ซึ่ง  นายจักรพล  ตั้งสุทธิธรรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดเชียงใหม่  พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๖. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณา  ศึกษา  และหาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM  ๒.๕  เกินมาตรฐาน
อย่างเป็นระบบ  ซึ่ง  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชี
รายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๗. ญัตตดิ่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณา  ศึกษาและหามาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง  PM  ๒.๕   
ให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน  ซึ่ง  นายศุภชัย  ใจสมุทร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชี 
รายชื่อ  พรรคภูมิใจไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมไิด้บรรจุระเบียบวาระ) 

๘. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาฝุ่นละออง  PM  ๒.๕  และมาตรการแก้ปัญหา  ซึ่ง  นายกัญจน์พงศ์  
จงสุทธนามณี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๙. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาผลกระทบและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM  ๒.๕  ซึ่ง  นายนิติพล  
ผิวเหมาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  เป็นผู้เสนอ  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๑๐. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อพิจารณาด าเนินการศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก   
PM  ๒.๕  อย่างเป็นระบบ  ซึ่ง  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
  



-  ๖  - 
 

๑๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ  PM  ๒.๕  
ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน  ซึ่ง  นางสาวภาดาท์  วรกานนท์  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคพลังประชารัฐ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๑๑  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  สมาชิกฯ  
อภิปราย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า)  
ตอบชี้แจง  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน  ๔๙  คน  เพื่อพิจารณา  
ญัตติในล าดับที่  ๑,  ๓,  ๔,  ๕,  ๖,  ๗,  ๘,  ๙,  ๑๐  และ  ๑๑  คณะกรรมาธิการฯ  
ประกอบด้วย 
 ๑. ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า ๒. นายธนิตพล  ไชยนันทน ์
 ๓. นายดนัย  ธีวันดา ๔. นางสุวรรณา  เตียรถส์ุวรรณ 
 ๕. นายเถลิงศักดิ์  เพ็ชรสุวรรณ ๖. นายพรพจน์  เพ็ญพาส 
 ๗. นายเชษฐา  โมสิกรัตน ์ ๘. นายชนินทร์  รุ่งแสง 
 ๙. นายอ านาจ  วิลาวัลย ์ ๑๐. นางนันทนา  สงฆ์ประชา 
 ๑๑. หม่อมหลวงดศิปนัดดา  ดิศกุล ๑๒. นางสาวไพลิน  เทยีนสุวรรณ 
 ๑๓. นายวิชาญ  มีนชัยนันท ์ ๑๔. นายยงยุทธ  ตยิะไพรัช 
 ๑๕. นายวิสิษฐ์  เตชะธีราวฒัน์ ๑๖. นางสาวสรสันันท์  อรรณนพพร 
 ๑๗. นางสาวชนก  จันทาทอง ๑๘. นางสาวสกุณา  สาระนนัท์ 
 ๑๙. นายคณุากร  ปรีชาชนะชัย ๒๐. นายจักรพล  ตั้งสุทธธิรรม 
 ๒๑. นางนฤมล  ธารด ารงค ์ ๒๒. นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปญัญา 
 ๒๓. นายไผ่  ลิกค ์ ๒๔. นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ 
 ๒๕. นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ ๒๖. นายศาสตรา  ศรีปาน 
 ๒๗. นางสาวจอมขวญั  กลับบ้านเกาะ ๒๘. นายปริญญา  ฤกษ์หร่าย 
 ๒๙. นายบุญสิงห์  วรินทรร์ักษ์ ๓๐. นางกรณิศ  งามสคุนธ์รตันา 
 ๓๑. นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข ๓๒. นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
 ๓๓. นางสาววรรณวรี  ตะลอ่มสิน ๓๔. นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณ ี
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 ๓๕. นายนพร  โพธิ์พฒันชัย ๓๖. นางแสงเดือน  ชยัเลศิ 
 ๓๗. นายธารา  กุศลชาติธรรม ๓๘. นายองอาจ  คล้ามไพบลูย ์
 ๓๙. นายอคัรเดช  วงษ์พทิักษ์โรจน ์ ๔๐. นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ 
 ๔๑. นายอนันต์  ฤกษ์ด ี ๔๒. นายกรวีร์  ปรศินานันทกุล 
 ๔๓. นางสาวศุภมาส  อิศรภกัดี ๔๔. นายเจเศรษฐ์  ไทยเศรษฐ์ 
 ๔๕. นายศุภชยั  ใจสมุทร ๔๖. นายปรเมศวร์  กุมารบญุ 
 ๔๗. นายจารพุล  เรืองสุวรรณ ๔๘. นางวรลักษณ์  ศรสีอาด 
 ๔๙. นายองอาจ  วนามากสมบัติ  
 ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว  
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  ๑๒๐  วัน 

จากนั้น  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ  ตามญัตติ 
ในล าดับที่  ๒  ไปยังรัฐบาลเพื่อด าเนินการต่อไป  
 

เลิกประชุมเวลา  ๒๑.๕๓  นาฬิกา 
 
 

(นายสรศักดิ์  เพียรเวช) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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